



EDUCATION & CULTURAL EXCHANGE

THAI - UNIVERSAL CULTURE & EDUCATION FUND

43 SOI WIPHAWADEE RANGSIT 16/25, WIPHAWADEE RANGSIT RD., DINDAENG, BANGKOK 10400 THAILAND

TEL: (662) 690-0375 - 7 FAX: (662) 691-5199 WWW.ECETHAILAND.COM

โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม นิวซีแลนด์ และอังกฤษ 9 สัปดาห์

ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 16 พฤษภาคม 2563

หลักการและเหตุผล

ตามที่โครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในต่างประเทศมากกว่า 25 ปี ทำให้ทราบว่าประเทศนิวซีแลนด์ (NZ) และ สหราชอาณาจักร (UK) มีความปลอดภัย ผู้คนเป็นมิตร และวัตถุประสงค์หนึ่งของโครงการเยาวชนอีซีอี. คือการให้เยาวชนไทยนำความรู้ภาษาอังกฤษที่ร่ำเรียนมาไปใช้ในสถานการณ์จริงในประเทศเจ้าของภาษาที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งจะทำให้เยาวชนไทยคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นการฝึกฝนเรียนรู้ และพัฒนาภาษาอังกฤษที่ได้ผลที่สุด อีกทั้งประสบการณ์ในต่างแดนที่เยาวชนจะต้องพักกับครอบครัวชาวต่างประเทศ มีเพื่อนเป็นชาวต่างประเทศ ได้พบบุคคลสำคัญในต่างประเทศ ได้เรียนรู้การต้องอยู่ด้วยตนเอง ช่วยเหลือตนเองได้ รู้จักความอดทน และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเองอันจะทำให้เยาวชนไทยเรียนรู้การพึ่งตนเอง และนำไปสู่การมีความมั่นใจในตนเอง สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาชีวิตของเยาวชนให้เติบโตสู่ความสำเร็จในชีวิต และเป็นการเตรียมพร้อมกับการไปเรียนต่างประเทศที่นานกว่านี้ต่อไป ที่ผ่านมามีโครงการฯ จัดให้เยาวชนไปฝึกฝนประสบการณ์เหล่านี้เพียง 3 - 5 สัปดาห์ก็ได้อะไรดีดั่งกล่าวในระดับหนึ่ง คณะกรรมการโครงการฯ เห็นว่าหากเยาวชนไทยได้มีระยะเวลาฝึกฝนประสบการณ์เช่นนี้ในระยะเวลาอันยาวนานขึ้นย่อมเกิดประโยชน์แก่เยาวชนมากขึ้นและการอยู่ในต่างประเทศนานขึ้นเมื่อเฉลี่ยค่าใช้จ่ายแล้วจะประหยัดมากกว่า ในปีค.ศ. 2020 นี้โครงการจึงจัดโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่ NZ และ UK ระยะเวลา 9 สัปดาห์ขึ้น หลังจากทุกรัฐที่ผ่านมามีประสบการณ์สำเร็จอย่างสูง โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโครงการเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียนรัฐบาลของประเทศ NZ และ UK

กิจกรรม

ในกิจกรรมตลอดโครงการ เยาวชนจะได้พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาว NZ หรือ UK ซึ่งรายละเอียดครอบครัวที่จะไปอยู่ เยาวชนจะได้รับก่อนเดินทาง เยาวชนจะมีเพื่อนชาว NZ หรือ UK ช่วยเหลือคำแนะนำและทำกิจกรรมร่วมกัน เยาวชนจะต้องเข้าเรียนร่วมกับเพื่อนชาว NZ หรือ UK ในชั้นเรียนปกติ (Normal Class) เพื่อฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษและเรียนรู้ระบบการศึกษาของประเทศ NZ หรือ UK ได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญ (ทัศนศึกษา) เล่นกีฬา และกิจกรรมสนุกๆ อื่นๆ อีกมากมาย และมีประสบการณ์กับครอบครัวอุปถัมภ์ เยาวชนไทยจะมีอาหารรับประทาน 3 มื้อต่อวัน และได้รับการดูแลเรื่องการเดินทางไปกลับโรงเรียนกับบ้านพักของครอบครัวอุปถัมภ์ โดยมีอาจารย์ชาวไทยร่วมเดินทางไปอยู่กับเยาวชน โดยเป็นที่ปรึกษาตลอดโครงการ

กำหนดเวลาเดินทาง 14 มีนาคม – 16 พฤษภาคม 2563 (โดยประมาณ)

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาต้น มัธยมศึกษาปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เฉพาะอายุไม่เกิน 20 ปี
- อายุระหว่าง 12 – 20 ปี สำหรับ NZ และ 13 - 20 ปี สำหรับ UK
- มีความรู้และสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป
- มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ
- สามารถปฏิบัติตามระเบียบของโครงการ ตั้งใจและสามารถใช้ชีวิตในต่างประเทศตามกำหนด

จำนวนที่รับสมัคร ประเทศละ 20 คน

ค่าใช้จ่าย NZ : 195,000 บาท UK : 199,900 บาท

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมค่าตัวเครื่องบินไป – กลับ, ค่าลงทะเบียน, ค่าเรียน, ที่พัก, ค่าอาหารวันละ 3 มื้อ และค่าขนส่งตลอดโครงการ **แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายเฉพาะตัว** ดังต่อไปนี้คือ ค่าธรรมเนียมวีซ่า (NZ) 3,700 บาท, ค่าธรรมเนียมวีซ่า (UK) 5,700 บาท, ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพ 700 บาท, ค่าภาษีสนามบิน NZ และ UK 5,300 บาท, ค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางทางอากาศ 1,700 บาท, ค่าธรรมเนียมน้ำมัน 13,200 บาท, ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุวงเงิน 2 ล้านบาท 2,000 บาท, ค่าธรรมเนียมโครงการ 5,000 บาท, ค่าปฐมนิเทศ 3,000 บาท, ค่าเสื้ออีซีอี. (ทีเชิ้ต 2 ตัว เสวตเชิ้ต 1 ตัว) 850 บาท, ค่าบัตรเยาวชนอีซีอี. 200 บาท, ค่าบริการทำวีซ่าและค่าส่งเอกสาร 1,200 บาท ค่าแปลเอกสารวีซ่า 900 บาท (ค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบประกาศ)

วันเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 7 มกราคม 2563

กำหนดรายงานตัว ภายใน 7 วัน นับแต่วันทราบว่าการผ่านการสัมภาษณ์

วิธีเข้าร่วมโครงการฯ

1. ขอรับใบสมัครและสมัคร โดยตรงที่สำนักงานเยาวชนอีซีอี. โดยมีเอกสารประกอบการสมัครดังนี้
 - 1.1 ใบสมัครกรอกข้อความครบถ้วน
 - 1.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป (รวมในใบสมัคร)
 - 1.3 ใบแสดงผลการเรียนถึงเทอมที่ผ่านมา
 - 1.4 ค่าสมัครสอบ 200 บาท
2. สมัครทางไปรษณีย์
 - 2.1 ส่งเอกสารตามข้อ 1
 - 2.2 ชำระค่าสมัคร 200 บาท ทางธนาคารดิจิทัลส่ง **น.ส. สื่อกัญญา เหมวิมล** ส่งมาที่สำนักงานเยาวชนอีซีอี. เลขที่ 43 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

เมื่อโครงการได้รับใบสมัครพร้อมหลักฐานครบถ้วนแล้วจะติดต่อนัดสัมภาษณ์โดยเร็ว ตามลำดับก่อนหลังโดยถือวันประทับตราของไปรษณีย์เป็นเกณฑ์ สำหรับผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสามารถยื่นยันการเข้าร่วมโครงการโดยยื่นหนังสือรายงานตัว หนังสืออนุญาตและยื่นยันการเข้าร่วมโครงการ ตลอดจนหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนตามแบบของโครงการ (ขอรับได้ที่โครงการฯ หรือ **download** ได้จากเว็บไซต์) พร้อมชำระค่ามัดจำยื่นยันการเดินทางเป็นเงิน 20,000 บาท โดยชำระเป็นเงินสด หรือ **ซื้อธนาคารดิจิทัล** ในนาม **น.ส. สื่อกัญญา เหมวิมล** ไปรษณีย์ปลายทาง สามเสนใน 10400 เสร็จแล้วส่งมายังโครงการทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างต้น

ผู้ที่ชำระเงินยื่นยันการเดินทางก่อนถือว่ามีสิทธิ์ก่อน ผู้ที่ยื่นยันภายหลังเมื่อครบจำนวนที่รับแล้ว โครงการจะคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวน (เงินมัดจำยื่นยันจะไม่คืนหากมีการสละสิทธิ์การเดินทางในภายหลัง) ส่วนที่เหลือชำระพร้อมค่าใช้จ่ายเฉพาะตัวที่ต้องชำระผ่านโครงการฯ แบ่งเป็น 3 งวด (ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563) **งวดแรก** ชำระภายใน 7 วันนับจากวันผ่านสัมภาษณ์ **งวดถัดไป** ชำระภายในวันที่ 5 ของเดือนตามที่กำหนด รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบเมื่อได้รับเอกสารรายงานตัวแล้ว

สำหรับผู้สอบผ่านโครงการอีซีอี. มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าสมัครและไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ แต่จะต้องรายงานตัวและยื่นยันการเข้าร่วมโครงการนี้ตามขั้นตอนข้างต้นภายในกำหนดเวลารายงานตัวของโครงการนั้นๆ โดยผู้จะใช้สิทธิ์นี้ต้องติดตามสอบถามจากโครงการอีซีอี. เอง หากมีผู้รายงานตัวครบจำนวนแล้วถือว่ายกเลิกสิทธิ์นี้

โครงการนี้ได้รับการรับรองเป็นกิจกรรมวิชาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของ Universal City of Life

ผู้สนใจสามารถสอบถามและขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานเยาวชนอีซีอี. แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

เลขที่ 43 ซอยวิภาวดีรังสิต 16/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 - 690 - 0375 - 7 โทรสาร 02 - 691 - 5199

หรือ **Download** ระเบียบการและใบสมัครได้ที่ **website**

<http://www.ecethailand.com>